



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า และทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเรา ตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด”.../...สัมมนาสงฆ์...จบไปแล้วสำหรับการสัมมนาบรรดาพระสงฆ์ 6 สังฆมณฑล งานนี้บรรดาผู้จัดเตรียมสัมมนาจัดหนักจัดเต็ม เพื่อให้บรรดาเราพระสงฆ์ตื่นตัวกันอย่างเต็มที่ในการทำงานประกาศข่าวดี และ ชักชวนพี่น้องคริสตชนให้มาเป็นผู้ร่วมงานช่วยกันทำให้ข่าวดีของพระเยซูเจ้าเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงมีประกาศให้ ปี 2012-2013 เป็นปีแห่งความเชื่อ เพื่อเป็นเครื่องมือและแรงกระตุ้น (Momentum) สู่การประกาศพระวรสารใหม่ เพราะฉะนั้นพวกเราชาวชอยคงต้องถึงเวลาตื่นตัวร่วมมือร่วมแรงกันด้วยครับ.../...สภาภิบาล...ได้ข่าวว่าสมาชิกสภาภิบาลได้ทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คงเป็นคุณใหญ่ คนเดิม ที่ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานสภาภิบาลต่อไป.../...ให้กำลังใจ...จบจากการประชุมสภาวัด ก็ได้ข่าวว่า บรรดาสมาชิกรุ่นเดอะของสภาฯ พวกกันไปเยี่ยมให้กำลังใจพลโทสรุจนทรถึงบ้าน ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสภาภิบาลคนเก่าคนแก่ที่ทำงานช่วยวัดมานาน จนบัดนี้สังขารเริ่มไม่อำนวยแล้วครับ.../...ปลาหาย...วันก่อนเดินฝ้ายบ่อปลาหน้าบ้านพ่อตอนเกือบเที่ยง ไม่เห็นบรรดาปลาตัวใหญ่ๆ ก็นึกในใจว่าปลาตายอีกแล้วหรือนี่ แต่ที่สำนักงานยืนยันว่าไม่มีปลาตาย เอาคราวนี้ก็ยุ่งละซิ เพราะหายเกลี้ยงทั้งบ่อ งานนี้พันธงได้ว่าคงโดนมือดีสอยไปเสียแล้ว พอตอนเย็นอ้าวไปปลาตัวใหญ่กลับมาที่บ่อแล้วละ รัชโหมยจะกลับใจเอาปลามาคืน ถ้ามไปถ้ามมาได้ความว่าเหตุที่ปลาหายไปเมื่อช่วงกลางวัน เป็นเพราะอากาศร้อนจัด น้ำในบ่อเลยร้อนไปด้วย บรรดาปลาตัวใหญ่เลยพร้อมใจกันไปเปียดซุกตัวอยู่ในโพรงขอบบ่อชั้นในกันหมด พอตกเย็น อุณหภูมิน้ำเริ่มเย็น พวกมันเลยออกมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นปกติด้วยประการฉะนี้.../...พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัด พร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้า กับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆ ไปที่นั่น และไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...